

กำหนดที่ทุก

ที่ อว ๐๒๐๙.๕/ว ๑๙๐๙



สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดสรรขึ้นบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๒. แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
๓. แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสูง

ด้วยคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ได้พิจารณาแนวทางในการ
คัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำขึ้นบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด จำนวน ๕ ด้าน ได้แก่
ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ ด้านการสอน ด้านนวัตกรรม และด้านศาสนา
แล้วเห็นควรให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดสรรขึ้นบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอความ
อนุเคราะห์ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง โดยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำ
สถาบันอุดมศึกษาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน
คัดสรรเพื่อนำขึ้นบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
เฉพาะด้านทั้ง ๕ ด้าน ขอให้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
และผู้ทรงคุณวุฒิตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านรับใช้ท้องถิ่น
และสังคม จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด สำหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน

๒. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเฉพาะด้านทั้ง ๕ ด้าน ขอให้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์และมีความรู้ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ที่มีความรู้
เชี่ยวชาญด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด สำหรับแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการปัจจุบัน

/๓. บัญชี...

๓. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสูงเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านทั้ง ๕ ด้าน ขอความอนุเคราะห์ให้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างสูงเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านทั้ง ๕ ด้าน ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อ ๒. โดยอาจเป็นบุคคลที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ แต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยมจากงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครู/อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ผู้ที่เคยสร้างผลงานนวัตกรรมที่เกิดมูลค่าและประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง ผู้มีผลงานทางศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในด้านการปฏิบัติอย่างกว้างขวาง หรือผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ/วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการแต่ละด้าน

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด ตามข้อ ๑ และ ๒ สามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา (<http://www.basd.mhesi.go.th>) หัวข้อ “บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด” และ “บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด” ตามลำดับ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ ได้ที่หัวข้อ “หนังสือเวียน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดสรรขึ้นบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์พาสีทิ์ หล่ออิริพงศ์)

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตำแหน่งวิชาการ

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๒๑ - ๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๘